



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายเขตพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการแบบบูรณาการจำแนกตามเขตพื้นที่ โดยขอความร่วมมือให้มีการงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค ส่งผลให้ผู้สมัครสอบอาจขัดข้องในการเดินทางและดำเนินการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในกำหนดการเดิมได้

ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จากเดิมกำหนดวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ โดยเร็วและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ <https://tisi.thaijobjob.com> หรือ <https://www.tisi.go.th> หัวข้อ “ประกาศ สมอ.”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำเนาถูกต้อง

ศ็องจิพัช

(นางสาวเนือทัย ไคร์นุ่นหลง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ